

การถ่ายทอด ขยายผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ต้นแบบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ



ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานพัฒนาองค์กรคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง



วันที่ ๒๕-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาองค์กรคุณธรรมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลางและการแข่งขันกีฬาสามสีสัมพันธ์ “สีลาเกมส์ ครั้งที่ ๑” เพื่อพัฒนาองค์กรให้ป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้สามารถตอบสนองและสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง ได้รับเกียรติจากนางศศิธรจิรญา อ่วมพรมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง เป็นประธานจัดโดย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร สบส.ภาคกลาง, ศูนย์ สสม.ภาคกลาง, สบส. ๔, ๕ และ ๖



ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง



ณ สนามกีฬาในร่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี



ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
เลขที่ ๑๐๐ ม.๑๑ ถ.พระยาสุริยวงศา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๐ ๒๘-๔๖๗๒๕๐
<http://phce.hss.moph.go.th>

ในวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสร่วมถ่ายทอด ขยายผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง ได้แก่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4, 5, 6 และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี โดยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้บรรยายการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 1.ด้านพอเพียงมีกิจกรรมสวนผักกินเป็นยา สสม.ภาคกลาง 2.ด้านวินัยมีกิจกรรมการแต่งกายด้วยชุดตามวันที่กำหนด โดยยึดถือปฏิบัติทั้งองค์กร และกิจกรรมอื่นๆ 3.ด้านสุจริตมีกิจกรรมต่อต้านทุจริตขององค์กร 4.ด้านจิตอาสามีการทำกล่องรับบริจาคผากระป๋องอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียม ปลุกป่าชายเลนปล่อยสัตว์น้ำป่าชายเลน และ5.ด้านกตัญญูมีการเข้าร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมไปถึงการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ



